

# **LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC TÂN DÂN**

## **CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON**

**Lần 3 tháng 9 năm 2023**

**XIN CHÀO CÁC BẠN SAU ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN**

**CHỦ ĐỀ: NÂNG CAO Ý THỨC GIỮ GÌN NGÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN**

Các bạn học sinh thân mến, Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều mong muốn được học tập và sinh hoạt trong một môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Trường học xanh, sạch, đẹp tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn thú vị và hấp dẫn, giúp chúng ta càng thêm yêu quý trường, lớp. Ngôi trường sạch, đẹp để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Trường học xanh, sạch, đẹp còn có ý nghĩa giáo dục ý thức, thói quen góp phần và bảo vệ môi trường. Những năm qua, trường TH Tân Dân chúng ta luôn thực hiện tốt nội dung này. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số ít bạn đôi lúc vẫn chưa thực hiện tốt giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp. Cụ thể như các bạn còn ăn quà vặt trên sân trường và trong lớp học, vứt rác không đúng nơi quy định... Vậy, chúng ta phải làm gì để xây dựng được một môi trường xanh sạch đẹp? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Đại hội hôm nay.

Từ lâu, việc xây dựng một ngôi trường Tiểu học Tân Dân xanh- sạch- đẹp đã trở thành một vấn đề quan trọng đối với tập thể thầy cô và các bạn học sinh của trường. Việc đó được thể hiện qua các hoạt động phong trào như chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, các lớp tổ chức cho tập thể lớp làm vệ sinh trường lớp mỗi ngày. Những việc làm đó cho chúng ta thấy được sự kiên trì, lòng quyết tâm và tình yêu môi trường trong lòng các bạn.

Vậy để trường học xanh, sạch, đẹp thì không ai khác mỗi chúng ta phải chung tay cùng bảo vệ và xây dựng thật tốt bằng các việc làm sau:

Đầu tiên là phải giữ được màu xanh cho môi trường. Con người vốn không thể tách rời thiên nhiên, không thể thiếu trời mây, cây cỏ và phải biết quý trọng những gì thiên nhiên ban tặng. Để sân trường xanh trước hết chúng ta cần phải có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ngay từ ngày đầu tiên khi bước chân đến trường và thực hiện ở mọi lúc mọi nơi. Cần tích cực tham gia các việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tuần về xây dựng lớp học, trường học của mình ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn như: Trồng cây, chăm sóc cây, chăm sóc công trình măng non, vệ sinh trường, lớp, sân chơi bãi tập.... Trong năm học, chúng ta cần tích cực tham gia một số hoạt động ngoại khóa của trường để tạo ra các sản phẩm về giáo dục môi trường như bài viết, tranh vẽ, thời trang phế thải...

Thứ hai: Chỉ môi trường xanh thôi thì chưa đủ, để có bầu không khí thật sự trong lành, chúng ta cần phải giữ gìn cho sân trường, lớp học luôn sạch sẽ. Để làm

được việc đó, các lớp cần nhận trách nhiệm về giữ gìn và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, công trình măng non của lớp mình. Chúng ta cần biết chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho bản thân, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường, đi vệ sinh đúng nơi qui định, góp phần làm cho khuôn viên trường, lớp luôn sạch, đẹp và thoáng mát. Có thói quen tốt bảo vệ môi trường như ăn quà vặt xong biết lấy giấy gói vỏ bỏ vào thùng rác, không vứt rác trong ngăn bàn, lớp học, trên sân trường, phải biết phân loại rác, không khạc nhổ bừa bãi, tham gia giao thông đúng luật, vui chơi đúng cách không để xảy ra tai nạn thương tích cho bản thân. Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi vệ sinh chung. Cuối buổi học, mỗi bạn bỏ ra ít thời gian làm vệ sinh chỗ mình ngồi.

Thứ ba: Ngoài xanh, sạch thì ngôi trường của chúng ta còn cần phải đẹp. Bởi lẽ đây là thế giới của những tình cảm trong sáng, tươi đẹp của lứa tuổi học trò: tình thầy trò, tình bè bạn. Là nơi nhen nhóm, nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng đẹp đẽ, những hoài bão về tương lai của mỗi chúng ta. Đây cũng là nơi chúng ta được học về những điều hay, lẽ phải. Để trường đẹp thì trước hết chúng ta cũng đẹp. Đẹp ở đây không có nghĩa là ăn mặc cầu kì, đắt tiền hay lộng lẫy, lòe loẹt mà là chỉ ăn mặc đơn giản, gọn gàng, và sạch sẽ trong bộ đồng phục học sinh. Ngoài ra, chúng ta còn phải đẹp trong từng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Đừng để những lời thô tục, hành vi vô lễ với giáo viên, thái độ mất lịch sự với bạn bè làm xấu đi những cái đẹp đó. Không leo trèo, chạy nhảy trên bàn ghế, bồn hoa, cây cảnh. Không viết, vẽ bậy lên tường, bàn ghế.

Trên đây là một số ý kiến của tôi trong phong trào “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp”

Rất mong tất cả các bạn cùng nâng cao ý thức để giữ gìn ngôi trường của chúng ta ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe !

TPT